

การฟื้นตัวในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียจะเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญใหญ่หลวงตลอดปี พ.ศ. 2564

ณ กรุงโตเกียว วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - การชะลอตัวของเศรษฐกิจเติบโตในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและการฟื้นตัวจะเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคตลอดปี พ.ศ. 2564 ซึ่งศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre) แกลงใน รายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย ฉบับประจำปี พ.ศ. 2564: การจัดสรรทรัพยากรใหม่ด้วยวิธีการอื่นเพื่อกระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ในประเทศต่างๆ ของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย - ASEAN-10, สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย - คาดว่าจะลดต่ำลงประมาณ 1.7% โดยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2563 ก่อนการปรับตัวกระเตื้องขึ้นอีกครั้งประมาณ 7.4% ในปี พ.ศ. 2564 จากฐานระดับต่ำในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) โดยเฉลี่ยได้รับการคาดว่าจะหดตัวลงประมาณ 3.4% ในปี พ.ศ. 2563 และจะเจริญเติบโตประมาณ 5.1% ในปี พ.ศ. 2564 ตามที่รายงานฉบับดังกล่าวได้ระบุไว้ ผลร้ายทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2563 ได้ส่งผลให้เห็นอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดีย (-9.9%) และประเทศฟิลิปปินส์ (-9.0%) แต่ในทางที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ประเทศเวียดนามจะประกาศรองตำแหน่งประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตของการผลิตที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งคาดคะเนว่าจะอยู่ที่ 2.6%

ความกระตือรือร้นในระยะเวลาอันใกล้ที่คาดการณ์ล่วงหน้าไว้นั้นเกิดจากภาวะที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นในสถานการณ์ทางการเงินและมาตรการเชิงนโยบายทางการเงินและการคลังอันสำคัญยิ่งที่ถูกจัดเตรียมและลงมือปฏิบัติโดยรัฐบาล แต่กระนั้น ยังมีปัจจัยจำนวนมากที่คาดว่าจะเป็อุปสรรคยับยั้งต่ออุปสงค์และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยแวดล้อมของตลาดแรงงานจะยังคงมีความอ่อนแอ ในขณะที่ความเกือหนนของภาคอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมภายนอกต่อการฟื้นตัวถูกภัยคุกคามให้เป็นอันตรายจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจโลกที่มีความแปรปรวนระดับนี้สาธารณะและหนี้สินในภาคเอกชนได้รับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นหากคุณภาพของสินทรัพย์หรือความเป็นไปได้ที่สินทรัพย์จะยังคงสร้างกระแสเงินสดในภาคอุตสาหกรรม การธนาคารเสื่อมถอยลง ธนาคารอาจไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนที่เพียงพอต่อการฟื้นตัวในปรัะยะถัดไป การขาดความมั่นใจและความกดดันด้านเงินเฟ้อน่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากความซบเซาอย่างต่อเนื่องในสถานะเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่และความสามารถในการคงระดับความสนับสนุนทางด้านนโยบายของแต่ละประเทศจะมีอิทธิพลในการกำหนดวิถีทางการฟื้นตัวของปี พ.ศ. 2564 ประเทศที่เหนือชั้นกว่าในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่และการกระจายแบ่งสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ย่อมจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่า

เมื่อคำนึงถึงการลดลงของการแพร่เชื้อระบาดของไวรัส ความสนับสนุนด้านนโยบายที่ต่อเนื่องต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวให้เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการจำกัดโอกาสการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางด้านการเงินและการคลังให้แคบลง เหล่าผู้วางนโยบายของรัฐบาลหรือองค์กรต่างๆ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียจะต้องทุ่มเทเอาใจใส่กับการยกระดับปรับปรุงการส่งผ่านนโยบายทางด้านการเงินให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายทางด้านการคลัง

การระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ทวีความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยระบบดิจิทัลและการศึกษาแบบดิจิทัลให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ในทั้งสองหัวข้อนี้ เหล่าผู้วางนโยบายของรัฐบาลหรือองค์กรต่างๆ ต้องก้าวข้ามฝ่าฟันอุปสรรคด้านโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมดูแลด้านกฎข้อบังคับและทุนมนุษย์ ในส่วนของการดูแลสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล กฎข้อบังคับที่ชัดเจนมีความจำเป็นต่อการรับประกันความมั่นใจในด้านคุณภาพของการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับกฎข้อบังคับเรื่องการคุ้มครองข้อมูล บคลากรระดับวิชาชีพด้านการให้บริการเพื่อการดูแลสุขภาพต้องได้รับการฝึกอบรมในส่วนของการมีดิจิทัลเพื่อกระตุ้นส่งเสริมการยอมรับและการนำแนวทางการดูแลสุขภาพด้วยระบบดิจิทัลมาใช้ในขอบเขตที่กว้างมากขึ้น สำหรับการศึกษาระบบดิจิทัล การเพิ่มความสนใจควรเป็นเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทักษะความชำนาญด้านดิจิทัลของครูผู้สอนและการรักษาคุณภาพของการศึกษาตามสถานที่ตั้งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ความสับสนวุ่นวายที่เกิดจากโรคระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกนี้กำลังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หลากหลายประเภทของเศรษฐกิจ การศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคและทางอาชีพ (Technical and Vocational Education and Training: TVET) สามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มระดับทักษะความชำนาญ รวมทั้งการฝึกให้คิดหรือทำใหม่เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญของพนักงาน นอกเหนือจากนี้ คุณประโยชน์ของการดูแลสุขภาพด้วยระบบดิจิทัลและการศึกษาแบบดิจิทัลจำเป็นที่จะต้องได้รับการกระจายแบ่งสรรอย่างเสมอภาคด้วยวิธีการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ ราคาไม่แพงและง่ายต่อการใช้งาน

ประการสุดท้าย การระบาดครั้งใหญ่นี้ได้เร่งให้เกิด “การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ (Fourth Industrial Revolution)” ไวขึ้น เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เอื้อให้บริษัทห้างร้านคงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดไว้ได้ต่อไป ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ดำเนินมาตรการที่เฉียบขาดเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลในช่วงของการระบาดครั้งใหญ่ดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วด้วยวิธีการให้สิ่งจูงใจแก่บริษัทห้างร้านเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และกระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นระบบดิจิทัลของการปฏิบัติการและช่องทางการค้าระดับความพร้อมที่แปรผันแตกต่างกันไปและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันมีอิทธิพลต่อความสามารถในการยอมรับและการนำเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มาปรับใช้ของประเทศต่างๆ บ่อยครั้งที่มีการอ้างถึงภาวะติดขัดหรือปัญหาข้อขัดข้องไปถึงความขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานและการขาดความตระหนักที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนข้อจำกัดด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทห้างร้านที่มีขนาดเล็กๆ ดังนั้นการร่วมมือในระดับที่ใหญ่กว่าจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการตอบโต้กับภัยอันตรายจากการคุกคามทางไซเบอร์อันซับซ้อนแบบยลที่กำลังทวีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นและจำเป็นต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการปรับและคืนตัวสู่สภาพปกติทางไซเบอร์ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย



รายงานฉบับดังกล่าวเป็นผลได้ที่เกิดขึ้นจากการได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รวมทั้งสหภาพยุโรปมอบให้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉบับพิมพ์ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ รายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย โปรดไปที่: https://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india/volume-2021/issue-1_711629f8-en

นักข่าว สื่อมวลชน สามารถติดต่อขอรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เค็นซึเคะ ทานากะ (Kensuke Tanaka) หัวหน้าแผนกทริบยูเอเซีย, ศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre) (อีเมล: Kensuke.Tanaka@oecd.org หมายเลขโทรศัพท์: +33 6 27 19 05 19) หรือ บุชรา คริอูต (Bochra Kriout) ที่สำนักงานข่าวของศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre's Press Office) (อีเมล: Bochra.Kriout@oecd.org หมายเลขโทรศัพท์: + 33 1 45 24 82 96) หรือ ยุมิโกะ โยโคคาวา (Yumiko Yokokawa) ผู้จัดการด้านสื่อและสิ่งพิมพ์การแถลงข่าวเผยแพร่ (Media and Publication Manager) ณ ศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประจำกรุงโตเกียว (OECD Tokyo Centre) (อีเมล: Yumiko.Yokokawa@oecd.org หมายเลขโทรศัพท์: + 81 3 55 32 00 21)